

# สำหรับกำหนดการจะส่งให้ภายหลัง



ที่ พร 0037.3/ว 1609

ศาลากลางจังหวัดแพร่  
ถนนไชยบูรณ์ พร 54000

๒๑ เมษายน 2553

เรื่อง โครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพในการบริหารงานของผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองตรีการบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และนายกเทศมนตรีเมืองแพร่  
สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการสัมมนาฯ จำนวน 1 ชุด

ด้วยจังหวัดได้จัดทำโครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพในการบริหารงานของผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และจังหวัด โดยสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมประกอบกับเพื่อเป็นการน่านโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ในการมุ่งสร้างเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเข้ามาช่วยผลักดันให้จังหวัดแพร่ เป็นเมืองแห่ง "สีเขียว"(Green) สะอาด (Clean) สวยงาม (Beautiful) และปลอดภัย (Safety) โดยเฉพาะด้าน "สีเขียว" ได้เน้นการดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ที่มีอยู่เดิมฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรม การเพิ่มพื้นที่ป่าอย่างเป็นระบบโดยการปลูกป่าทดแทน ปลูกหญ้าแฝก และสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น(Check Dam) สัมฤทธิ์ผล

ดังนั้น เพื่อให้โครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพในการบริหารงานของผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด จึงขอเชิญนายก, รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมสัมมนา ในวันที่ 17 - 18 พฤษภาคม 2553 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องโอยเรศ โรงแรมนครแพร่ทาวเวอร์ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชำระค่าลงทะเบียนเป็นเงินสดแห่งละ 3,000 บาท (คนละ 500 บาท/วัน แห่งละ 3 คน 2 วัน) ได้ที่กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2553

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอขอให้แจ้งเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

(นายสมชัย ททชะตันติ)

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร รักษาการแทน

โทร/โทรสาร. 0-5453-4504-5 ต่อ 14

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

[www.phraelocal.go.th](http://www.phraelocal.go.th)